

ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการกิจการนักเรียน:โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในโรงเรียนโดยชุดตรวจ ATK โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ชื่อโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในโรงเรียนโดยชุดตรวจ ATK โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

๑.ผลการดำเนินงาน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่ยังคงมีการกระจายอยู่ทั่วไป และหวังเวลาที่ผ่านมายังจังหวัดตรังได้เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเพื่อให้สามารถกลับมาสู่สภาพการเรียนการสอนตามปกติได้อย่างปลอดภัย

ดังนั้นโรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) จึงต้องปรับกระบวนการโดยจัดให้มีกิจกรรมคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าสู่ระบบการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด - ๑๙ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและครอบครัว รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคกำหนด เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ประกอบการ ได้รับการเฝ้าระวังติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ด้านระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ เพื่อไม่ให้เป็นพาหะนำโรคระบาด ในชุมชนได้ และเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ขายอาหาร ได้รับคัดกรองด้วยชุดตรวจโควิดAntigen Test Kit และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติให้สามารถลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนทางโรงเรียนได้ดำเนินการดังรายละเอียดนี้

๑.๑ กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องคำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

: ผลการดำเนินงาน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ติดตามดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ทางโรงเรียนได้จัดทำสื่อมัลติมีเดีย โฟมบอร์ด และป้ายไวเนล ให้ความรู้โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งในมุมต่างๆภายในโรงเรียน

๑.๒. กิจกรรมตรวจคัดกรองหาเชื้อ

: ผลการดำเนินงาน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจโควิดAntigen Test Kit มีการคัดกรองนักเรียนตอนเช้า เวลา๐๖.๓๐-๐๘.๐๐ น. สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ก่อนเข้าห้องเรียน นักเรียนทุกคนจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ ก่อนและหลังการร่วมกิจกรรมนักเรียนมีการล้างมือในจุดที่เตรียมไว้ และหากมีเหตุการณ์จำเป็นเช่นหน้ากากขาด หรือสกปรกทางโรงเรียนจะมีหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้เปลี่ยน สำหรับชุดตรวจโควิดAntigen Test Kit แจกให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการตรวจ

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้และเฝ้าระวังดูแลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) พร้อมทั้งได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจโควิดAntigen Test Kit

บรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้และ
เฝ้าระวังดูแลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙ พร้อมทั้งได้รับการตรวจคัดกรองด้วย
ชุดตรวจโควิดAntigen Test Kit

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมในโครงการได้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๗๖ คน

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑๑๘,๓๑๖ บาท
งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวน ๑๑๘,๓๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ๑๐๐
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯบาท คิดเป็นร้อยละ.....-


๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค จำนวนบุคลากรที่มีความชำนาญในการใช้ชุดตรวจ ATK ไม่เพียงพอ จึงทำ
ให้การตรวจเป็นไปได้ ซ้ำเสียเวลาการเรียนการสอน เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

แนวทางการแก้ไข ทางโรงเรียนจึงได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากศูนย์สาธารณสุข ๒
เทศบาลนครตรัง ซึ่งอยู่ในรั้วเดียวกันมาดำเนินการช่วยเหลือ พร้อมทั้งบุคลากรของโรงเรียน

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายอภิรักษ์ นาคฤทธิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕